



QUẬN CAM

**Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam**

*Cộng Đồng Của Chúng Ta. Cam Kết Của Chúng Ta.*

*Thomas D. Koutroulis, Giám đốc*  
601 N. Ross Street, 5<sup>th</sup> Floor  
Santa Ana, CA 92701

[www.oilandfills.com](http://www.oilandfills.com)

Điện thoại: (714) 834-4000

Fax: (714) 834-4183

## **PHÁT HÀNH NGAY THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

**Ngày 29 tháng 7 năm 2024**

**Liên hệ:** Fran Bangert / (714) 834-4059

[Francine.Bangert@ocwr.ocgov.com](mailto:Francine.Bangert@ocwr.ocgov.com)

### **QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ TÁI CHẾ QUẬN CAM ĐẠT GIẢI THƯỞNG THÀNH TỰU QUỐC GIA**

#### **Kế Hoạch Phát Triển Thị Trường Sáng Tạo Hỗ Trợ Các Sáng Kiến Bền Vững**

QUẬN CAM, CALIFORNIA (ngày 29 tháng 7 năm 2024) – Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam (OC Waste & Recycling [OCWR]) đã nhận được Giải thưởng Thành tựu năm 2024 từ Hiệp Hội Quốc Gia Các Quận (NACo) cho công trình đột phá trong Chương trình Thu Mua và Kế Hoạch Phát Triển Thị Trường Dự Luật Thượng Viện 1383. Vinh dự này ghi nhận sự xuất sắc trong những nỗ lực tiên phong nhằm tạo ra thị trường cho các sản phẩm hữu cơ tái chế và thúc đẩy sự hợp tác với các đối tác khu vực.

"Dự Luật Thượng Viện 1383 đặt ra các mục tiêu giảm khí thải metan cho California bắt đầu từ năm 2022, yêu cầu các địa phương thực hiện thu gom chất thải hữu cơ bắt buộc và giảm lượng chất thải hữu cơ từ bãi rác," ông Tom Koutroulis, Giám đốc Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam cho biết. "Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam đã tạo ra các giải pháp sáng tạo để bảo vệ và cải thiện môi trường sống tự nhiên, tất cả nhằm hỗ trợ mục tiêu thu mua của Dự Luật Thượng Viện 1383."

Sáng kiến tái chế toàn diện của Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam bắt đầu với việc thu gom chất thải xanh và hữu cơ từ lề đường của các hộ gia đình, sau đó chuyển đổi thành phân trộn và mùn. Những sản phẩm có lợi này sau đó được phân phối lại cho cộng đồng, phục vụ như các nguồn tài nguyên quý giá để cải thiện vườn tược và cảnh quan, tất cả đều miễn phí.

Kể từ khi bắt đầu chương trình ủ phân và mùn cộng đồng vào tháng 10 năm 2020, các cơ sở xanh của Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam (nằm tại Bee Canyon và Capistrano, cùng vị trí với các bãi rác của Quận) đã thành công trong việc chuyển hơn 30.000 tấn chất thải xanh và phân chuồng khỏi các bãi rác chính. Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam đã cung cấp phân trộn và/hoặc mùn cho 24 trong số 35 thành phố ở Quận Cam, hợp tác với một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã, một quận cấp nước và ba cơ quan của Quận để cung cấp phân trộn và mùn. Ngoài ra, trong năm 2023, thông

qua chương trình phát triển thị trường, bộ đã nhận được 19.259 tấn nguyên liệu chất thải xanh từ lề đường và phân ngựa để ủ phân, kết quả đã phân phối hết 4.975 tấn mùn và 2.560 tấn phân trộn.

"Chúng tôi cảm ơn Hiệp Hội Quốc Gia Các Quận vì đã công nhận những nỗ lực của chúng tôi và góp phần nâng cao nhận thức về các dịch vụ toàn diện và bền vững do Quận cung cấp," ông Koutroulis tiếp tục. "Cùng nhau đoàn kết, chúng ta có thể tác động và định hình một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người."

Chương trình Giải thưởng Thành tựu hàng năm của Hiệp Hội Quốc Gia Các Quận nhằm công nhận các sáng kiến trong chính quyền quận. Các giải thưởng này trải dài trên 18 danh mục đa dạng, bao gồm nhiều dịch vụ do các quận cung cấp, như trẻ em và thanh thiếu niên, tư pháp hình sự và an toàn công cộng, quản lý quận, công nghệ thông tin, y tế, cam kết dân sự và nhiều lĩnh vực khác.

### **Giới thiệu về Hiệp hội Quốc gia Các Quận (NACo)**

Hiệp Hội Quốc Gia Các Quận (NACo) củng cố các quận của Mỹ, bao gồm gần 40.000 quan chức được bầu và 3,6 triệu nhân viên của quận. Được thành lập vào năm 1935, Hiệp Hội Quốc Gia Các Quận đoàn kết các quan chức quận để thúc đẩy các ưu tiên của chính quyền quận trong việc hoạch định chính sách liên bang; khuyến khích các chính sách và thực hành tiêu biểu của quận; phát triển kỹ năng lãnh đạo và mở rộng mạng lưới tri thức; tối ưu hóa tài nguyên và tiết kiệm chi phí cho quận và người nộp thuế; và nâng cao hiểu biết của công chúng về chính quyền quận. [www.naco.org](http://www.naco.org)

### **Giới thiệu về Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam (OCWR)**

Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam phục vụ nhu cầu xử lý chất thải rắn của Quận thông qua việc thu hồi tài nguyên, vận hành các bãi rác công cộng, bảo vệ môi trường địa phương, đầu tư vào các doanh nghiệp năng lượng tái tạo và thúc đẩy tái chế nhằm đảm bảo một cộng đồng an toàn và lành mạnh cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Bộ quản lý một trong những hệ thống xử lý chất thải rắn hàng đầu của quốc gia và ba nhà máy ủ phân, tất cả đều phục vụ cư dân và doanh nghiệp trong 34 thành phố của Quận và các khu vực chưa hợp nhất trong đó. Ba bãi rác đang hoạt động của Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam thể hiện kỹ thuật môi trường ở mức tốt nhất. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang web Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam tại [www.OCLandfills.com](http://www.OCLandfills.com).

###